



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ที่ ๓๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑-๐๐๘	นางสาวฤทัยชนก ปัทม	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและการแต่งตั้งไว้ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ใช้ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๒. ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 - ๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
 - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา กำหนด โดยมีหนังสือแจ้งให้ทราบ

๓. ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬาพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะแต่งตั้งในครั้งต่อไปตามเดิมได้

๔. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีถึงลำดับที่จะแต่งตั้ง หรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

สำหรับการแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา จะดำเนินการเรียกเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามประกาศฯ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก และตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางบุญปลุก อบอวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา